

**Sách hay:**

# LAO ĐI NHƯ MỘT MŨI TÊN

(Về cuốn sách Chinh phục mục tiêu của tác giả Brian Tracy – phát hành bởi NXB Trẻ và Công ty Trí Việt)



Trước khi đọc những dòng giới thiệu về cuốn sách này, xin bạn dành một phút nghĩ về những mục tiêu của mình. Dù câu trả lời được đưa ra ngay lập tức hay bạn vẫn băn khoăn rằng “tôi vẫn chưa xác định mục tiêu nào”, bạn vẫn sẽ tìm được những hướng dẫn quý giá từ cuốn sách Chinh phục mục tiêu của tác giả Brian Tracy. Ông là một nhà hùng biện, diễn thuyết, tư vấn chuyên nghiệp và là Chủ tịch Tập đoàn quản lý nguồn nhân lực Brian Tracy International có trụ sở tại San Diego. Brian cũng được biết đến như một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó “chinh phục mục tiêu”.

Cuốn sách đưa ra 21 ý tưởng và chiến lược quan trọng giúp bạn xác lập và hoàn thành mục tiêu cho riêng mình. Từ niềm tin rằng tất cả mọi người đều có những khả năng vô tận, qua từng trang sách, tác giả lần lượt giúp người đọc tìm hiểu cách phát huy tiềm năng cá nhân đến xác lập mục tiêu và cuối cùng là “lao đi như một mũi tên” để đạt được mục tiêu.

“Bạn bắt một chú bồ câu cho vào thùng kín, chờ đến một nơi thật xa. Khi mở thùng, chú bồ câu sẽ lượn vài vòng và bay trở về đúng điểm xuất phát cũ. Bạn cũng

có khả năng hướng đến mục tiêu như chú bồ câu nhớ đường này” – đây là một trong rất nhiều ví dụ minh họa sinh động, vừa gần gũi vừa bất ngờ được Brian sử dụng trong cuốn sách của ông. Qua những ví dụ và những bài học kinh nghiệm, cuốn “cẩm nang thành công” này sẽ giúp bạn hiểu rõ phương pháp xác lập mục tiêu, từ đó dễ dàng kiểm soát cuộc sống, hoạch định bản thân và đạt được thành công như mong đợi. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, tất cả mọi người đều có thể thành công, và thói quen quan trọng nhất để có được thành công nhanh chóng là nỗ lực và hành động theo kế hoạch, mục tiêu.

Với những hướng dẫn chi tiết và một thông điệp cô đọng: “Những gì người khác làm được thì bạn cũng có thể làm được, miễn là bạn thực sự cố gắng thực hiện”, cuốn sách không chỉ giúp người đọc có thêm niềm tin vào khả năng thành công của mình, mà còn giúp họ biết cách để từng bước có thể hiện thực hoá khả năng đó.

Dù bạn chưa xác định được mục tiêu hay đã xác định được nhưng còn lúng túng về cách thức thực hiện, hãy thử đi theo “đường mòn thành công” mà Brian Tracy đã dồn tâm huyết để vạch ra xem nhé.

**Mai Dương**



## Hộp thư Cộng tác viên

Thời gian qua Bản tin ĐHQGHN đã nhận được bài, tin, ảnh cộng tác của các tác giả: GS.TS Nguyễn Đức Chính, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN; GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó giám đốc ĐHQGHN; GS.TS Nguyễn Lâm Dũng – Viện Công nghệ Sinh học ĐHQGHN; TS. Đào Hồng Thu – Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; GS. Nguyễn Văn Tuấn – ĐH New South Wales, Úc; GS. Nguyễn Quang Riệu – Đài thiên văn Paris, Pháp; GS. Phạm Xuân Yêm – nguyên Giám đốc nghiên cứu Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học ĐH Pierre et Marie Curie, Paris, Pháp; GS. Trịnh Xuân Thuận – ĐH Virginia, Mỹ; TS. Nguyễn Trọng Hiền – Caltech, JPL, NASA; GS. Nguyễn Văn Thọ – ĐH Waseda, Nhật Bản; TS. Thanh Yên – Hội Ngôn ngữ học VN; NSUT. Lê Thị Hảo Yến – Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long; Quân Sắc – Báo điện tử VOV; Đinh Việt Hà – Viện nghiên cứu văn hóa dân gian; ThS. Lưu Thị Mai Anh – Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; Lê Thanh Hà – Trường ĐHKHXH&NV; Lan Anh – Báo điện tử VTC; Hà Đan – Viện nghiên cứu Đông Nam Á; Thanh Xuân, Phương Vi, Nguyễn Quang Hưng – Báo Nông thôn Ngày nay; Đào Liên, Nguyễn Thụy – Cựu cán bộ ĐHQGHN; Khúc Hồng Thiện, Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Chiến Thắng, Lữ Thị Mai, Hà Mạnh Luân, Cao Thị Hồng Cảnh – Lớp Viết văn K10, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội; Nguyễn Thị Yên – HV Báo chí & Tuyên truyền; Phạm Hiệp – Ban TCCB, ĐHQGHN; Phạm Đình Lượng – Trường ĐH Ngoại ngữ; Nguyễn Quốc Tú – Ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN; Ngôn Phi – Trường ĐHKHTN; Huyền Huyền – Học viện Báo chí & Tuyên truyền; Nguyễn Hường – Trường ĐHSP NTTW; Đinh Đức Long, Thụy Miên – Trường ĐHSP Hà Nội; Duy Vân – Hoàng Nguyễn, Minh Hiền – Minh Thu – Trường ĐHSPNT Trung ương; Hồ Duy Ngợi – K54 Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV; Kim Dung, Phạm Thị Khuyên – K51 Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV; Nguyễn Thị Đóa, Hương Giang, Hoàng Thị Liễu, Trần Thị Tân, Nguyễn Thu Hà – Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV; Vân Hà – Hà Hạnh – Trường ĐHKHXH&NV; Mai Thị Thủy Dương và nhóm CTV – SV Học viện QHQT...

Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc gần xa...